

## เปลี่ยนวัน ปิดเทอม เริ่มปี'56'

มติที่ประชุมอธิการบดี  
บดีเดินทางเปลี่ยนวัน  
เปิด-ปิดเทอม รับประชา  
คมอาเซียน สัปดาห์ 27 อธิ  
การบดีศึกษาผลกระทบ  
ก่อนเริ่ม ♦ อ่านต่อหน้า 10

### ปิดเทอม □ ต่อจากหน้า 1

ใช้ปี 56 ประธาน ทปอ.แนะดึงราชภัฏ ราช  
มงคล โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีว  
เข้าร่วมหรือ คาดได้ข้อสรุปจุดขึ้น 3 ธ.ค.นี้ เผย  
บางมหาวิทยาลัยนำร่องไปก่อนแล้ว เปลี่ยนวัน  
เปิดเทอมเป็นเดือน ก.ย.

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่มหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม ศ.ดร.ประสาท สืบคำ อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ใน  
ฐานะประธานในที่ประชุมอธิการบดีแห่ง  
ประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมี  
มติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกทั้ง 27 แห่ง  
ไปคุยกับประชาคมในมหาวิทยาลัย เพื่อหา  
คำตอบเกี่ยวกับแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนวัน  
เปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับ  
มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  
โดยเลื่อนจากเดือน มิ.ย.ไปเป็นเดือน ก.ย.  
ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง 3 ประเทศในอาเซียนที่  
ไม่ได้เปิดเรียนช่วงดังกล่าว ได้แก่ ไทย พม่า  
และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยน  
วันเปิดภาคเรียนอาจมีผลกระทบในหลายด้าน  
จึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด โดยมอบหมาย  
ให้อธิการบดีทั้งหมดไปพูดคุยกับคณบดีและ  
นักศึกษา เพื่อจะได้คำตอบที่นอกเหนือความ  
คาดหมายว่า การปรับเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียน  
จะเกิดผลกระทบเรื่องใดบ้าง และ ทปอ.จะนำ

ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการประชุม  
วันที่ 3 ธ.ค.นี้ ก่อนประกาศจุดยืนที่ชัดเจน  
ต่อไป

“ทปอ.ยังคุยกันด้วยว่า หากเปลี่ยน  
วันเปิดภาคเรียนจริงควรจะเชื่อมต่อกับมหา  
วิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยเอกชนด้วย  
รวมถึงจะไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงาน  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่าการ  
เปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนจะทำให้เกิดผลกระทบ  
อะไรหรือไม่ แต่ไม่ได้หมายความว่ามติปรับ  
เปลี่ยนวันเปิดเทอมจะต้องได้รับความเห็น  
ชอบจากหน่วยงานอื่นก่อน เพียงแต่เห็นว่า  
ในอนาคตควรมีการจัดระบบการศึกษาให้  
อยู่บนทิศทางเดียวกัน” ศ.ดร.ประสาท กล่าว  
และว่า จากกรณีนี้ ทปอ.ได้หารือในเรื่องนี้  
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้บาง  
มหาวิทยาลัยไปหารือกันเป็นการภายในแล้ว  
และบางแห่งมีมติชัดเจนจะปรับการเปิด  
ภาคเรียนไปเป็นเดือน ก.ย. ตั้งแต่ปีการศึกษา  
2556 เป็นต้นไป อาทิ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
(มน.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร  
นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)  
 เป็นต้น

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี  
มธ. กล่าวว่า ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยยังไม่  
มีการเปลี่ยนวันเปิด-ปิดภาคเรียน แต่ใน  
ส่วนของวิทยาลัยนานาชาติปกติจะเปิด-ปิด  
ภาคเรียนไม่ตรงกับคณะอื่น ๆ อยู่แล้ว จึง  
สามารถทำได้ และตนก็เห็นด้วยกับการที่จะ  
ปรับให้มีความเป็นสากล เพื่อความสะดวกใน  
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือนักวิชาการทาง  
ศึกษากับนานาชาติ

ทั้งนี้ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของไทย  
กำหนด เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือน  
มิ.ย.-ต.ค. และภาคเรียนที่ 2 เดือนพ.ย.-มี.ค.  
ขณะที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีกำหนด  
เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค.  
และภาคเรียนที่ 2 เดือน ม.ค.-พ.ค.